
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
สรุปข่าวประจ าวันที่ 27 ต.ค. 66  

สื่อออนไลน์  
- ป้อง ทร. ขอใช้พื้นที่ป่าบางขนุน (ช่อง 3 พลัส 26 ต.ค. 66) 
https://ch3plus.com/news/political/morning/371891 
- ‘สุทิน’ ป้อง ‘ทัพเรือ’ ปมใช้พ้ืนที่ 3 พันไร่ จ.ภูเก็ต ท ำศูนย์ต่อสู้อำกำศยำนฯดูแลควำมปลอดภัย ยันไม่ประทบ
พ้ืนที่ ปชช. (เดลินิวส์ออนไลน์ 26 ต.ค. 66) https://www.dailynews.co.th/news/2841792/ 
- บำงจำกฯ หนุนกำรรับมือสถำนกำรณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 (ผู้จัดกำรออนไลน์ 26 ต.ค. 66) 
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9660000096221 
- เครือซีพี – CPP ผนึกภำครัฐร่วมสร้ำงเครือข่ำยผู้น ำเยำวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลักดันป้องกันและแก้ไขปัญหำ
หมอกควันไฟป่ำ-ฝุ่นพิษ PM 2.5 ในภำคเหนือต่อเนื่อง (สยำมรัฐ 26 ต.ค. 66) 
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9660000096221 
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วนันี ้(26 ต.ค.) ท่ีรฐัสภา ในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร นายฐิตกินัต ์ฐิตพิฤฒิกลุ สส.ภเูก็ต พรรคกา้วไกล 

ตัง้กระทูท้ั่วไปกรณีกองทพัเรือขอใชพื้น้ท่ีสวนป่าบางขนนุ จงัหวดัภเูก็ต มีลกัษณะเป็นภเูขาและประชาชน

เขา้ไปใชท้  ากินไม่ต  ่ากว่า 250 ครวัเรือน และในวนัท่ี 1 มีนาคม 2566 อธิบดีกรมป่าไมอ้นญุาตใหก้องทพัเรือ

เขา้ใชป้ระโยชนใ์นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ จงัหวดัภเูก็ต สวนป่าบางขนนุ 3 พนักวา่ไร ่ท าศนูยต์อ่สูอ้ากาศยาน

ของกองทพัเรือ จะท าใหเ้สียหายหรือไม่ 
 

ขณะท่ีนายสทุิน คลงัแสง รฐัมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม ไดชี้แ้จงปัญหากรณีการขอใชพื้น้ท่ี ป่าสงวน

แหง่ชาตสิวนป่ากลางถนน ท่ีกองทพัเรือไดข้ออนมุตัิ และกรมป่าไมใ้หใ้ชน้ัน้ ดว้ยเหตผุลวา่มีความส าคญัใน

การเฝา้ระวงั ดแูลทะเลอนัดามนั ท่ีตอ้งมีการคุม้ครองพิทกัษเ์ป็นพิเศษ เน่ืองจากมีสนามบนิภเูก็ตท่ีติด

ชายฝ่ังทะเล การดแูลยทุธศาสตรส์  าคญั และสนามบนิกองทพัไทยมอบใหก้องทพัเรือดแูลยทุธศาสตร์

ดงักลา่ว คือเป็นการดแูลสนามบนิภเูก็ตดว้ย 
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ดงันัน้ กองทพัเรือไดไ้ปศกึษาและส ารวจพบว่า สถานท่ีดงักลา่วมีความเหมาะสมทางยทุธศาสตร ์ในการ

เคล่ือนก าลงัและวางก าลงัปกปอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสดุ ดว้ยเหตวุ่าหา่งจากสนามบนิ 12 กิโลเมตร 

เพ่ือไวต้อ่สูแ้ละดแูลจงัหวดัภเูก็ตทัง้หมด 
 

สว่นท่ีวา่ท าถึง 3,000 ไร ่ตนก็ไดส้อบถามไปทางกองทพัเรือ ท่ีคณะกรรมการระดบัจงัหวดั ท่ีมีหนา้ท่ีอนมุตัใิห้

หนว่ยน าท่ีดนิไปใช ้ซึ่งจงัหวดัภเูก็ตและกรมป่าไมแ้ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบ  

วา่ควรจะใหเ้ทา่ไหรท่ี่จะเหมาะและจ าเป็น ซึ่งจะสอดคลอ้งกบันโยบายของพรรคเพ่ือไทย เพ่ือน าพืน้ท่ีทหาร 

มาใชใ้หก้บัประชาชนก็เลยไปสอบถามกองทพัดว้ยอีกครัง้ วา่ตอ้งการใชเ้ท่าไร ซึ่ง ทร.ระบถุา้เพียง

ส านกังานแพทยต์ัง้อาคาร 300-400 ไร ่แตต่อ้งเป็นท่ีฝึกและใชท้างยทุธการท่ีตอ้งใชเ้ยอะพอสมควร แตย่ินดี

ตามดวูา่ถา้ไมจ่  าเป็น และหากไมจ่  าเป็นก็พรอ้มจะน ากลบัมาใหช้มุชนใช ้

 

อยา่งไรก็ตาม ราษฎรท่ีอาศยัในพืน้ท่ีดงักลา่วเคยใหพ้ิสจูนส์ิทธ์ิแลว้ โดยหากอยูม่าก่อน ท่ีกฎหมายบงัคบัก็

จะไดส้ิทธ์ิ ไปแตก่ารพิสจูนส์ิทธ์ิครัง้ลา่สดุ 2558 หรือ 2560 พบวา่ราษฎรท่ีอยูท่ัง้หมดไมอ่ยูใ่นเกณฑเ์ง่ือนไข

จะไดร้บัสิทธ์ิท่ีจะไดร้บัการอยูอ่าศยั เป็นการอยูโ่ดยไมช่อบโดยกฎหมาย และเป็นขอ้พิพาทกนัอยูก่บั 

กรมป่าไม ้และกรมป่าไมต้อ้งท าใหป้ระชาชนอยูใ่นกรอบของกฎหมาย 

 

อยา่งไรก็ตามอยูใ่นระยะสัน้ ขณะนีย้งัสามารถท าได ้แตห่ลงัจากนีจ้ะมีการพิจารณาชว่ยหาพืน้ท่ีรองรบัให้

ฐานทพัเรือพงังา ท่ีระบวุา่อยู่ใกลด้แูลไดน้ัน้ ขอยืนยนัวา่หากใชท่ี้ภเูก็ต จะสามารถดแูลไดมี้ประสิทธิภาพ

สงูสดุ 
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เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 26 ต.ค. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมือง
พาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมมีการพิจารณากระทู้ถามทั่วไปของนาย
ฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล สส.ภูเก็ต พรรคก้าวไกล ถาม รมว.กลาโหม เรื่อง กรณีกองทัพเรือขอใช้พื้นที่สวนป่า 
บางขนุน จ.ภูเก็ต ว่า พ้ืนที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นภูเขาและประชาชนเข้าไปใช้ท ากินไม่ต่ ากว่า 250 ครัวเรือน  
และในวันที่ 1 มี.ค. 2566 อธิบดีกรมป่าไม้ อนุญาตให้กองทัพเรือเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
จ.ภูเก็ต สวนป่าบางขนุน 3 พันกว่าไร่ ท าศูนย์ต่อสู้อากาศยานของกองทัพเรือ จะท าให้เสียหายหรือไม่  
 

ด้านนายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ชี้แจงว่า ปัญหากรณีการขอใช้พ้ืนที่ ป่าสงวนแห่งชาติสวนป่า
กลางถนน ที่กองทัพเรือได้ขออนุมัติและกรมป่าไม้ให้ใช้ ด้วยเหตุผลว่ามีความส าคัญในการเฝ้าระวัง ดูแลทะเล
อันดามัน ที่ต้องมีการคุ้มครองพิทักษ์เป็นพิเศษ เนื่องจากมีสนามบินภูเก็ตท่ีติดชายฝั่งทะเล การดูแล
ยุทธศาสตร์ส าคัญและสนามบิน กองทัพไทยมอบให้กองทัพเรือดูแลยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือเป็นการดูแล
สนามบนิภูเก็ตด้วย ดังนั้น กองทัพเรือได้ไปศึกษาและส ารวจพบว่าสถานที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมทาง
ยุทธศาสตร์ ในการเคลื่อนก าลังและวางก าลังปกป้องได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ด้วยเหตุว่าห่างจากสนามบิน 
12 กิโลเมตร เพ่ือไว้ต่อสู้และดูแลจังหวัดภูเก็ตท้ังหมด ส่วนที่ว่าท าถึง 3,000 ไร่ ตนก็ได้สอบถามไปทาง
กองทัพเรือ ที่คณะกรรมการระดับจังหวัด ที่มีหน้าที่อนุมัติให้หน่วยน าที่ดินไปใช้ ซึ่ง จ.ภูเก็ต และกรมป่าไม้ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรจะให้เท่าไหร่ที่จะเหมาะและจ าเป็น ซึ่งจะ
สอดคล้องกับนโยบายของพรรคเพ่ือไทย เพ่ือน าพื้นที่ทหารมาใช้ให้กับประชาชน ก็เลยไปสอบถามกองทัพด้วย



2/2 
 

 

อีกครั้งว่าต้องการใช้เท่าไร ซึ่งทางกองทัพเรือระบุว่า ถ้าเพียงส านักงานแพทย์ ตั้งอาคาร 3-400 ไร่ได้ แต่ต้อง
เป็นที่ฝึกและใช้ทางยุทธการที่ต้องใช้เยอะพอสมควร แต่ยินดีตามดูว่า ถ้าไม่จ าเป็นก็พร้อมจะน ากลับมาให้
ชุมชนใช้  
 

รมว.กลาโหม กล่าวด้วยว่า ส่วนราษฎรที่อาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าวเคยให้พิสูจน์สิทธิแล้ว โดยหากอยู่มา
ก่อนที่กฎหมายบังคับ ก็จะได้สิทธิไป แต่การพิสูจน์สิทธิครั้งล่าสุด ปี 58 หรือปี 60 พบว่าราษฎรที่อยู่ทั้งหมดไม่
อยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขจะได้รับสิทธิที่จะได้รับการอยู่อาศัย เป็นการอยู่โดยไม่ชอบโดยกฎหมาย และเป็นข้อพิพาท
กันอยู่กับกรมป่าไม้ และกรมป่าไม้ต้องท าให้ประชาชนอยู่ในกรอบของกฎหมาย อย่างไรก็ตามอยู่ในระยะสั้น 
ขณะนี้ยังสามารถท าได้ แต่หลังจากนีจ้ะมีการพิจารณาช่วยหาพื้นที่รองรับให้ ส่วนฐานทพัเรือพังงา ที่ระบุว่าอยู่
ใกล้ ดูแลได้นั้น ยืนยันว่าหากใช้ที่ จ.ภูเก็ต จะสามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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เมื่อเร็วๆ นี้ บางจากฯ ร่วมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนการรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในงาน
แถลงข่าวการรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ โดยมี 
พลต ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 
นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพ่ือความยั่งยืน บริษัท 
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวการรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มบริษัทบางจากได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงความพร้อมในการร่วมรับมือกับสถานการณ์
ฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลก ามะถันต่ า หรือเทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 เพ่ือแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองจากรถยนต์ ซึ่งบางจากฯ เป็นผู้ริเริ่มจ าหน่าย “น้ ามันลดฝุ่น” หรือน้ ามันดีเซลก ามะถันต่ า มาตรฐานยู
โร 5 เป็นรายแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปลายปี 2562 เพ่ือร่วมบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 
 
ทั้งนี้ บางจากฯ จะปรับสูตรน้ ามันดีเซลทุกลิตรที่จ าหน่ายในสถานีบริการน้ ามันบางจากและสถานีบริการน้ ามัน
เอสโซ่เดิม (สถานีบริการน้ ามันบางจากที่ปรับจากสถานีบริการน้ ามันเอสโซ่) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รวม
จ านวน 224 สาขา ให้เป็นดีเซลปริมาณก ามะถันต่ า เทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 ที่มีค่าก ามะถันลดลงถึง 5 เท่า 
(น้อยกว่า 10 ppm) ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมของบางจากทุกลิตร ทั้งบางจาก ไฮพรีเมียม 97 พรีเมียมแก๊ส
โซฮอล์ บางจาก ไฮพรีเมียมดีเซล S เป็นน้ ามันมาตรฐานยูโร 5 ดีต่อสิ่งแวดล้อม 
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นอกจากนี ้แพลตฟอร์มให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีสลับแบตเตอรี่ Winnonie ของกลุ่มบริษัท
บางจาก ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมสีเขียวที่ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ภายในงาน พลต ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกียรติชมนิทรรศการของบางจากฯ โดยนางกลอยตาและผู้บริหาร
ของกลุ่มบริษัทบางจากให้การต้อนรับ 
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น.ส.พิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ พร้อมด้วย ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPP) และคณะครูและนักเรียนจาก
โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 40 คน ร่วมด าเนินโครงการค่ายผู้น า
เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ ENVI camp For young talent : LESS is more l Carbon credit ภายใต้
หลักสูตร Sustainable Leadership Development Program : SLDP โดยมีเยาวชนต้นแบบ “แอนโทนี  
ปิยชนม์” ร่วมให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนภาคเหนือ เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักรู้ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ และมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ทีเ่กิดข้ึนใน
ภาคเหนือ ณ โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  
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น.ส.พิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ โดยเฉพาะปัญหาภูเขาหัวโล้น และหมอกควันไฟป่า 
ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่เครือซีพี ให้ความส าคัญ และเป็นความท้าทายที่
ต้องเร่งและเข้ามาขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน โดยตลอด 7 ปีที่ผ่านมา เครือฯ เข้าไปด าเนินงานในพื้นที่ 
4 ต้นน้ าส าคัญ ได้แก่ ปิง วัง ยม น่าน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพชุมชนบน
พ้ืนที่สูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการรุกป่า ลดการเผา ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ 
เครือฯ ยังให้ความส าคัญในการปลูกฝังเด็กและเยาวชนในภาคเหนือ ให้เห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมในถ่ิน
ฐานบ้านเกิดตนเอง จึงเกิดเป็นโครงการผู้น าเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ SLDP โดยบูรณาการองค์ความรู้
และกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ
สถานศึกษาต่างๆ โดยมี เยาวชนต้นแบบ “แอนโทนี ปิยชนม์” ที่สามารถเป็นบุคคลต้นแบบและเป็น
กระบอกเสียงที่ส าคัญแก่เยาวชนคนอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมต่างๆ วางรูปแบบให้มีสาระบันเทิงพร้อม
กับการสอดแทรกความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเครือฯ มุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวฯ จะสร้างเครือข่ายเยาวชน
ผู้น ารักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะกลายเป็นบุคลากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยใน
อนาคตได้ 

นายชัยชาญกิตต์ิ รักนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเวียงแก้ว กล่าวว่า โรงเรียนฯ เปิดการศึกษาตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมา โรงเรียนให้ความส าคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตลอด 
โดยทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น จะมีการสอดแทรกเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ อาทิ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยการ
ปลูกต้นไม้และการดูแลรักษา การให้องค์ความรู้เรื่องประโยชน์ของต้นไม้ทั้งต่อตนเอง ต่อชุมชน และโลก อีก
ส่วนหนึ่งคือการมีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาในชุมชน ปลูกป่าชุมชน ท าแนวกันไฟ ท าให้เด็กนักเรียนเกิดความ
ผูกพัน รักผืนป่าชุมชนที่ปลูกเอง พร้อมกับสอดแทรกในเรื่องผลกระทบถ้าไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท าให้เกิด PM 
2.5 ภาวะโลกร้อนจะตามมา ซึ่งในเรื่องนี้นักเรียนมีความสนใจมาก ส าหรับโครงการค่ายกิจกรรมในครั้งนี้ รู้สึก
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ดีใจมากที่ภาคเอกชนหรือซีพี ได้เห็นความส าคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะเชื่อ
ว่า “การป้องกัน ดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ” ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดคือเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ และเมื่อชุมชนเห็น
พลังของเด็กก็จะเกิดจิตส านึกร่วมข้ึนมา จึงอยากให้มีกิจกรรมต่อเนื่อง 

  
นายปิยชนม์ ภุมวิภาชน์ หรือ น้องแอนโทนี ยุวทูต องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ 
SEAMEO วัย 18 ปี เปิดใจว่า มีความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านสัน
กอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งรายรอบไปด้วยต้นไม้ป่าไม้ รวมถึงได้รับความรู้ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม จึงคิดว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว รวมถึงเห็นปัญหาของฝุ่นควัน PM 2.5 ที่เกิดขึ้นใน จ.
เชียงรายและที่อ่ืนๆ ในภาคเหนือ โดยเฉพาะเมื่อปี 2022 ที่มีฝุ่นควันหนักที่สุด ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งจาก
การกระท าของมนุษย์ในการตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือการท าเกษตรกรรม การเผาวัสดุทางการเกษตร และเกิดจาก
ไฟป่าธรรมชาติ จึงเริ่มมีแรงบันดาลใจและมีแนวคิดท่ีว่า “ถ้าเราไม่ท า ใครจะท า” โดยเป้าหมายสูงสุด คือ การ
ให้ทุกคนที่ท าโครงการหรือเรื่องราวดีๆ แต่ไม่มีก าลังมากพอ มีช่องทางน าเสนอที่สามารถเข้าถึงหน่วยงานต่างๆ 
ได้รับโอกาสในการสนับสนุนการท างาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้เกิดความยั่งยืน เหมือนที่ตนเองได้รับต่อไป 
โดยเชื่อว่า ในอนาคต ถ้าทุกคนและทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมมาช่วยกัน ปัญหา PM 2.5 
ในภาคเหนือจะหมดไปได้อย่างแน่นอน 

ส าหรับการจัดค่ายในครั้งนี้ 
ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้
จากหลายหน่วยงาน อาทิ กรม
ป่าไม้ มาให้ความรู้ในเรื่อง
คุณค่าของป่าไม้ และประเภท
ของป่าไม้  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) มาร่วมเป็น
วิทยากรให้ความรู้ในการ
วิเคราะห์ชุมชน กิจกรรม

ส ารวจชุมชน เพื่อให้เด็กๆร่วมออกแบบพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ และเครือซีพี มาร่วมให้ความรู้
เร่ืองก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน การวัดการเติบโตของต้นไม้ ในการกักเก็บคาร์บอน การเพาะ
เมล็ดผัก และสอดแทรกเกมสนุกๆ เพื่อสร้างสาระความบันเทิงให้แก่เด็กๆ ซึ่งบรรยากาศเต็มไป
ด้วยความสนุกสนาน พร้อมๆไปกับการได้รับความรู้ไปอย่างเต็มเป่ียม โดยมุ่งหวังว่า หลังจากนี้เด็ก
นักเรียนทุกคนจะสามารถเป็นก าลังส าคัญให้กับชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  

 


